



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบாய) ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๙,๕๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## นศารับน้องรณรงก์บัณฑิตไทยไม่โกง

### อธิการบดีให้คาถาสู่ความสำเร็จ

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปีการศึกษา 2556 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งมีขบวนรณรงค์โครงการ 'บัณฑิตไทยไม่โกง' ในกิจกรรมรับน้องใหม่ด้านคอร์รัปชั่นหนุนแนวคิดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวในกิจกรรมปฐมนิเทศ ว่า ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือที่ลับ ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณค่ายิ่ง จะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น ๆ และมีโอกาสก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ แต่ถ้าขาดความซื่อสัตย์ สุจริต โอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจนั้นยากมาก

ผศ.นพ.เฉลิมกล่าวด้วยว่า การก้าวเข้าสู่รั้วมศว ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ ความสำเร็จแห่งชีวิตของนิสิตต้องมี 3 ปัจจัย คือ 1.แรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกรักที่ติดตัวอยู่ภายใน อย่างแรงบันดาลใจที่จะทำความดี ซื่อสัตย์ สุจริต

ขยันเรียนหนังสือ แรงบันดาลใจจะทำให้มีพลัง ฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปได้ ทำให้รู้จักอดทน คนที่ไม่มีแรงบันดาลใจจะอยู่ในภาวะกดดันไม่ได้ คนที่จะฟันฝ่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ไปได้ นั้น อยู่ที่ใจอย่างเดียวเท่านั้น 2.นิสิตต้องมีปัญญา การจะมีปัญญาได้ต้องรู้จักค้นคว้า รู้จักเข้าห้องสมุด และคุยกับเพื่อนๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และ 3.มีการบริหารจัดการที่ดี การก้าวมาสู่ความเป็นนิสิตนั้นจะต้องทำหน้าที่และกิจกรรมหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวอีกว่า อยากเห็นคนเจนเนอเรชั่นวาย เจนเนอเรชั่นแซด ตั้งใจเรียน และทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจควบคู่กันไปด้วย คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องทำกิจกรรมร่วมไปกับการเรียนหนังสือและต้องรู้จักแบ่งเวลานิสิตต้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเชิงลบ โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ รักสนุกจนเกินเหตุ และต้องห่างไกลอบายมุข และต้องห่างไกลเพื่อนที่ไม่มีความบันดาลใจ หาเพื่อนดีๆ เอาไว้ คนรุ่นใหม่ต้องบ่มให้น้อยลงและลงมือทำสิ่งที่ควรทำให้มากขึ้น